

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยวิสามัญ

สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๒๔ คน รายนาม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิโรจน์ โชติกลาง	ประธานสภา อบต.	วิโรจน์ โชติกลาง
๒	นายวิฑูร รัตนนิชาญ	รองประธานสภา อบต.	วิฑูร รัตนนิชาญ
๓	นายเนตร พรหมเรนทร์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	เนตร พรหมเรนทร์
๔	นายจำนงค์ ถังกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม.๑	จำนงค์ ถังกระโทก
๕	นางไขขวัญ สุภัทโรบล	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	ไขขวัญ สุภัทโรบล
๖	นายเวทย์ แว่นกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๒	เวทย์ แว่นกลาง
๗	นายจिरพัฒน์ กริ่งกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	จिरพัฒน์ กริ่งกลาง
๘	นายบัณฑิต นนทพ่องศรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๓	บัณฑิต นนทพ่องศรี
๙	นายปริญญา เกื่อนกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	ปริญญา เกื่อนกลาง
๑๐	นายสิทธิชัย ฉนำกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๔	สิทธิชัย ฉนำกลาง
๑๑	นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	กิติภูมิ กฤตยามนตรี
๑๒	นายสายัน อ่อนดี	สมาชิกสภา อบต. ม.๕	สายัน อ่อนดี
๑๓	นางอรุณ เจริญวงศ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	อรุณ เจริญวงศ์
๑๔	นายสมศักดิ์ ดอกทุเรียน	สมาชิกสภา อบต. ม.๖	สมศักดิ์ ดอกทุเรียน
๑๕	นางชนิษฐา ชูติภักด์	สมาชิกสภา อบต. ม.๗	ชนิษฐา ชูติภักด์
๑๖	นายพนัส ต้อมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	พนัส ต้อมกลาง
๑๗	นายสด โรงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๘	สด โรงกลาง
๑๘	นายสมหมาย โสณกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	สมหมาย โสณกลาง
๑๙	นายไชยพร ชะม้ายกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๙	ไชยพร ชะม้ายกลาง
๒๐	นางสมหวัง ศิริมาตย์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	สมหวัง ศิริมาตย์
๒๑	นางรวยรินทร์ สุพรรณกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐	รวยรินทร์ สุพรรณกลาง
๒๒	นายฉลอง เฉียงกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ฉลอง เฉียงกลาง
๒๓	นายประจักษ์ ชุตโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑	ประจักษ์ ชุตโพธิ์
๒๔	นางสาวจงจินต์ โจกกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒	จงจินต์ โจกกลาง
๒๕	นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์	เลขานุการสภา อบต.	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ คน รายนาม ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุรเทพ ปั่นกลาง	นายก อบต.โตนด	สุรเทพ ปั่นกลาง
๒	นายชอบ กลิ่งโพธิ์	รองนายก อบต.โตนด	ชอบ กลิ่งโพธิ์
๓	นางสาวอรณิชา โชคทวีรัฐ	รองนายก อบต.โตนด	อรณิชา โชคทวีรัฐ
๔	นางมานิดา ธนาฉยนันต์	เลขาฯนายก อบต.โตนด	มานิดา ธนาฉยนันต์
๕	นายदनัย วิชัยวัฒนา	ผู้อำนวยการกองช่าง	दनัย วิชัยวัฒนา
๖	นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์
๗	นางนพภา ยอพันดุง	หัวหน้าสำนักปลัด	นพภา ยอพันดุง
๘	นางสาวชนวรรณ เทศสูงเนิน	รก.ผอ.กองการศึกษา	ชนวรรณ เทศสูงเนิน
๙	นางแสงจันทร์ พยัพกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	แสงจันทร์ พยัพกลาง
๑๐	นายภณ วงศ์ธรรมะ	นักวิชาการเกษตร	ภณ วงศ์ธรรมะ
๑๑	นางสาวกัญกร พันธุ์ดี	นายช่างโยธา	กัญกร พันธุ์ดี
๑๒	นางสาวปิยะพร เรียนกิ่ง	นิติกร	ปิยะพร เรียนกิ่ง
๑๓	นางสาวริสา โปรงสันเทียะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ริสา โปรงสันเทียะ
๑๔	นางสาวณัฐรีนิ ไชยโคตร	นักทรัพยากรบุคคล	ณัฐรีนิ ไชยโคตร
๑๕	นางสาวกนกศรี ศรีทองกลาง	จพง.ธุรการฯ	กนกศรี ศรีทองกลาง
๑๖	นายฉลองชัย เสนกลาง	ผช.จพง.ป้องกันฯ	ฉลองชัย เสนกลาง

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- ประธานสภาฯ - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน
- นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันนี้มีสมาชิกฯ เข้า
- เลขานุการสภาฯ - ประชุมจำนวน ๒๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๖ คนเมื่อที่ประชุม พร้อมแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

- ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรียนเชิญท่านนายก อบต.

- นายสุรเทพ ปั่นกลาง - กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ดังนี้

นายก อบต.

๑.ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒.แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการขุดลอกสระบ้านด่านเกวียน ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง งบประมาณจากอำเภอโนนสูง ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะส่งดำเนินการเพื่อขอรับสนับสนุนต่อไป

๓.แจ้งเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ได้ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าของ เทศบาล ตำบลคอนหวาย มาดำเนินการซ่อมแซมแล้ว ส่วนเรื่องรถกระเช้าของ อบต.ที่จัดซื้อก็อยู่ระหว่างดำเนินการอีกไม่นานก็จะได้รับรถกระเช้ามาเพื่อบริการประชาชนต่อไป

๔.แจ้งประชาสัมพันธ์ การซ่อมแซมถนน ได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้แล้ว

๕.แจ้งประชาสัมพันธ์ งบประมาณที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบที่กันเงินเพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนนั้น อยู่ในระหว่างดำเนินการ ไม่กี่วันคงแล้วเสร็จเรียบร้อย

๖.เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง ก็จะเตรียมการเพื่อไม่เกิดปัญหา ได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อให้ไหลเข้าสู่อยู่ตลอด

- มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

- เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

-ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติจากสภาฯ เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่หมู่บ้านให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอเชิญท่าน นายก อบต.ได้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาต่อไป

นายสุรเทพ ปั่นกลาง
นายกอบต.

-เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายก อบต.ตามที่ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ ให้สภาฯได้พิจารณาเนื่องจากในการนำนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัตินั้น อบต.จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งในร่างแผนฯ ฉบับนี้มีโครงการที่หมู่บ้านจะต้องดำเนินการ เพื่อให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็เสนอผ่านขั้นตอนการจัดทำแผนมาแล้ว ดังนั้นจึงจำเป็นที่กระผมจะต้องนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้ได้มีการพิจารณา เห็นชอบ และประกาศใช้เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป กระผมจึงขอนำเสนอร่างแผนดังนี้

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายวาระประชุม)

ประธานสภาฯ

-ตามที่ท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ให้สภาฯได้รับทราบไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ได้ใช้เวลาอภิปรายมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

มติที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานสภาฯ

-ในลำดับต่อไป จะให้ที่ประชุมได้ลงมติในการพิจารณาว่าให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม

-ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๑ **กรรณาลงมติ**

ประธานสภาฯ

-ไม่มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๒๓ เสียง
-ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒ **กรรณาลงมติ**

มติที่ประชุม	-ไม่มี แลงงดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกกลาง ตำแหน่ง ประธานสภา)
ประธานสภา	-สรุปที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขและเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๒
มติที่ประชุม	-รับทราบ

เวลา ๑๒.๐๐ น. พักการประชุมรับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มประชุม

๓.๒ การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประธานสภา	- ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องเสนอญัตติให้สภาฯ พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เรียนเชิญท่าน นายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียด
นายสุรเทพ ปั่นกลาง	-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
นายก อบต.	กระผม นายสุรเทพ ปั่นกลาง นายก อบต.โดนด ตามที่กระผมได้รับแจ้งเรื่องจากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้พิจารณาดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ส่งมาให้กระผมได้พิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วนนั้น และได้ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ นั้นบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ทุกโครงการ แต่ยังคงงบประมาณที่จะดำเนินการ จึงได้พิจารณาเห็นว่า อบต.โดนด นั้น มีสถานะการคลังที่ดี สามารถนำเงินทุนสำรองมาใช้จ่ายได้ โดยไม่กระทบต่อสถานะการคลัง และไม่ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่าย โครงการทุกโครงการนั้น เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้เป็นรูปธรรม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กั้นยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ข้อ ๘๘(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

- ตามระเบียบที่ได้กล่าวมาข้างต้น นั้น ก่อนอื่นทำไมต้องใช้เงินทุนสำรองสะสม กระผมขออธิบายรายละเอียด ดังนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด มีเงินที่เก็บสะสมอยู่สองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือ เงินสะสม ประเภทที่สอง คือเงินทุนสำรองสะสม โดยเงินประเภทที่หนึ่ง คือเงินสะสมของเรานั้น งบประมาณที่ดำเนินการทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้นไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกระผมให้ท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดด้วย เรียงเชิญ

นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์
ปลัด อบต.

- ด้วยฝ่ายการคลัง ได้สรุปยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดดังนี้

เงินสะสม

เงินสะสมตามบัญชีเงินสะสม		๑๐,๒๙๒,๔๒๑.๐๑
หัก ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๙๒๓,๔๑๘	
ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย	๕,๐๕๐	๙๒๘,๔๕๘.๐๐
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๙,๓๖๓,๙๖๓.๐๑
 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		๙,๓๖๓,๙๖๓.๐๑
หัก กั้นเงินเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	๓,๓๐๐,๐๐๐	
กั้นเงินค่าสาธารณภัย ๑๒% ของงปม.	๕,๗๖๐,๐๐๐	๙,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้		๓๐๓,๙๖๓.๐๑

นายสุรเทพ ปั่นกลาง
นายก อบต.

- รายละเอียดตามเอกสารที่ กระผมได้ให้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาฯ ดูสถานะการคลัง ไปแล้ว
- จากการที่ปลัดได้ชี้แจงพร้อมเอกสารสถานะการคลังการเงินดังกล่าวนี้ ทำให้เงินสะสมกันไว้ตามระเบียบแล้ว คงเหลือใช้ได้ ๓๐๓,๙๖๓.๐๑ บาท ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากเงินเหลือน้อย ประกอบกับที่ได้ดำเนินการกันไว้ ทุนสำรองค่าสาธารณภัยเพียง ๑๒% นั้น อนาคตในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อาจเกิดปัญหาด้านสาธารณภัย โดยเฉพาะภัยแล้งที่ อบต.โตนด ได้ประสบปัญหาในปีี้ คณะผู้บริหารเห็นควรว่าไม่ควรนำมาใช้แต่ประการใด
- เมื่อเงินในส่วนที่หนึ่ง (ประเภทที่หนึ่ง) ไม่สามารถนำมาใช้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนสำรอง ซึ่งเรามีเพียงพอโดยต้องกันเงินไว้ ๑๕% ตามระเบียบ ขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจง ต่อไป

น.ส.ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ - อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
ผอ.คลัง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ข้อ ๘๙ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

นายสุรเทพ ปั่นกลาง
นายก อบต.

-ตั้งข้อมูลข้างต้นประกอบกับชาวบ้านตลอดจนสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน มีความเดือดร้อนได้ทำหนังสือแจ้งความต้องการโดยด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจริง มีความจำเป็นต้องแก้ไขทันที ทางผู้บริหารจึงขอประชุมสภาแห่งนี้เพื่อขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองดังกล่าว และขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ชี้แจงสถานะการคลัง เงินทุนสำรองสะสม ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป

น.ส.ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์ - สรุปข้อมูลเงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผอ.กองคลัง

เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔,๘๐๙,๖๖๐.๒๑ บาท

กันไว้ ๑๕% ของงบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ x ๑๕ % ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ๗,๖๐๙,๖๖๐.๒๑ บาท

นายสุรเทพ ปั่นกลาง
นายก อบต.

-ตามข้อมูลที่ ผอ.กองคลังได้ชี้แจงให้ทราบแล้วนั้น ทางผู้บริหารจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๓๙๒,๐๐๐.- บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.โครงการปรับปรุงผิวจราจรปู Asphaltic Concrete ช่วงบ้านนางดำ เชื่อมกับถนนไปคุ้มดอนน้อย บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจรปู Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณผิว AC ไม่น้อยกว่า ๑,๓๙๐ ตารางเมตร และเสริมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด) พร้อมจัดทำป้ายโครงการ ๑ ป้าย งบประมาณ จำนวน ๓๙๘,๐๐๐ บาท

๒.โครงการปรับปรุงผิวจราจรปู Asphaltic Concrete เส้นหน้าโรงเรียนบ้าน
ด้านทองกลาง ถึงบ้านนายประวิช กาญจนสีมา บ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑ ปรับปรุงผิวจราจร
ปู Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ
ปริมาณผิว AC ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด) พร้อม
จัดทำป้ายโครงการ ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๒๖๒,๐๐๐ บาท**

๓.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากศาลาตาปู่ ถึง สามแยก-โนนพรม บ้านด้าน
ทองกลาง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณ
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐
เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๔ ท่อน (รายละเอียด
ตามที่แบบ อบต. กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ จำนวน ๓๖๕,๐๐๐ บาท

๔.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ช่วงบ้านนายบุญ-ถนนลาดยาง บ้านด้านကျိး
หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. และพื้นที่ทางเชื่อม ๑๕ ตร.ม. และไหล่ทางหินคลุกข้างละ
๐.๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดทางเชื่อม
๘ ท่อน และอีกจุด 7 ท่อน (รายละเอียดตามที่แบบ อบต. กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้ง
ป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๔๘๕,๐๐๐ บาท**

๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนมิตรภาพ-ถนนลาดยางเดิม บ้านหนองงู
เหือด หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร และวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อน และบ่อพัก คสล. ขนาด
๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามที่แบบ อบต.กำหนด) **งบประมาณ จำนวน ๔๒๒,๐๐๐ บาท**

๖.โครงการวางท่อระบายพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ช่วงถนนมิตรภาพ-สามแยกกลาง
หมู่บ้าน บ้านหนองงูเหือด หมู่ที่ ๔ วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ ความยาวรวม ๒๗๗ เมตร (รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ จำนวน ๓๒๔,๐๐๐ บาท

๗.โครงการปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete ช่วงสามแยกบ้านด่านเกวียน-วัดบ้านโตนด(ม.๖) หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณผิว AC ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท**

๘.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายเสียมเถื่อนกลางผ่านร้าน เจ เจ บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ ความยาว รวม ๒๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๒๑๒,๐๐๐ บาท**

๙.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ช่วงสามแยกบ้านนางพร้อมดับกลาง-สี่แยกบ้านยายหล่อ บ้านโตนด หมู่ที่ ๖ วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ ความยาว รวม ๒๖๔ เมตร และวางระบายน้ำ คสล.ยาว ๑๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๓๐๗,๐๐๐ บาท**

๑๐.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เลียบเหมืองบ้านฉาง-เชื่อมตำบลลำมูล บ้านโตนด หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๔๐๓,๐๐๐ บาท**

๑๑.โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลงหินคลุก เลียบเหมืองหนองตาโปกบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๘ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๔๐๓,๐๐๐ บาท**

๑๒.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ช่วงบ้านนางจุฬาลักษณ์
ชุดสูงเนิน - ลงเหมืองบ้านขาม หมู่ที่ ๙ วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ความยาว
รวม ๒๐๕ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๗ เมตร และบ่อพัก
คสล. ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ (รายละเอียดตามที่แบบ อบต.กำหนด)
พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน
๓๔๔,๐๐๐ บาท**

๑๓.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายบุญส่ง โสนกลาง
ลงเหมืองบ้านใหม่สะเดาเอน หมู่ที่ ๑๐ วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก คสล.
ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ความยาวรวม ๑๑๓ เมตร (รายละเอียดตามที่
แบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ จำนวน ๑๓๑,๐๐๐ บาท

๑๔.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายมี ถึงบ้านนายภาคภูมิ บ้านใหม่
สะเดาเอน หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.
๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน และไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ จำนวน ๒๓๘,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงบ้านนายสะอิ่ง - ศาลาประชาคมบ้านโนน
ด่าน หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร
วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน (รายละเอียดตามที่
แบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย
งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านไผ่สีทอง(คุ้มดอนน้อย) ถึงบ้านด่าน
เกวียน บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
ปริมาณพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร และไหล่ทางหินคลุกข้างละ
๐.๓๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน
(รายละเอียดตามที่แบบ อบต.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ
จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท**

๑๗.โครงการขุดลอกสระสะเดาเอน สระประปาบ้านสะเดาเอน หมู่ที่ ๑,๑๐

ชั้นที่ ๑ ขุดลอกคันดินกว้างเฉลี่ย ๒๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร

ชั้นที่ ๒ ขุดลอกกว้างเฉลี่ย ๒๘ เมตร ยาว ๑๕๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๑ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๒๗ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งฝั่งแต่งคันโดยรอบ (รายละเอียดตามที่แบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ จำนวน ๑ ป้าย **งบประมาณ จำนวน ๔๑๘,๐๐๐ บาท**

๑๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินภายในตำบลโตนด ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน ปริมาณพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือปริมาตรดินถมขุดขึ้นไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามที่แบบ อนุมัติ.กำหนด) **งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท**

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๓๙๒,๐๐๐.-บาท (-หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)

- | | |
|--------------|--|
| ประธานสภา | - ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอ โครงการทั้ง ๑๘ โครงการ สภาฯ ได้รับทราบและ ผอ.คลังได้ชี้แจงระเบียบฯ รวมทั้งสถานะการคลังให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือสงสัยในประเด็นใดหรือไม่ ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้พิจารณา ลงมติในลำดับต่อไป เรียงเชิญ |
| ประธานสภาฯ | - ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๓๙๒,๐๐๐ บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำนวน ๑๘ โครงการ และชี้แจงระเบียบและยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ ปัจจุบัน ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบไปแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ได้ใช้เวลาอภิปรายมานานพอสมควรแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ |
| มติที่ประชุม | -ไม่มี |
| ประธานสภาฯ | -ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติของที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อไปดำเนินการจัดทำโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖,๓๙๒,๐๐๐.- บาท |
| มติที่ประชุม | -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม จำนวน ๖,๓๙๒,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๘ โครงการ ตามรายละเอียดตามข้างต้น กรณาลงมติ |
| ประธานสภา | - มีมติเห็นชอบ ๒๓ เสียง |
| มติที่ประชุม | -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๓๙๒,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๘ โครงการ ตามรายละเอียดตามข้างต้น กรณาลงมติ |

- มติที่ประชุม
ประธานสภา - ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โขติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภา)
-สรุปที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๓๙๒,๐๐๐.- บาท จำนวน ๑๘ โครงการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการจัดทำโครงการต่อไป
- มติที่ประชุม -รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ**
- ประธานสภา - มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดเพิ่มเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่
- นายสุรเทพ ปั่นกลาง -ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรอง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ทางคณะผู้บริหารจะได้ดำเนินการ ต่อไป
- นายก อบต. -มีท่านสมาชิกสภา ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ประธานสภา -ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
- เลิกการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.**

-ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์- ผู้บันทึกการประชุม
(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

-เวทย์ แ้วนกลาง-

(นายเวทย์ แ้วนกลาง)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด หมู่ ๒

-สายัน อ่อนดี-

(นายสายัน อ่อนดี)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด หมู่ ๕

-ประจักษ์ ขุดโพธิ์-

(นายประจักษ์ ขุดโพธิ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด หมู่ ๑๑

รับรองรายงานการประชุม

-วิโรจน์ โชติกลาง-

(นายวิโรจน์ โชติกลาง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไตนด